



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบสอง)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบสอง) โดยดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้วนั้น ทั้งนี้ผลคะแนนเทียบจาก 100 คะแนน จึงขอประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี้

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
1	นาย	สิทธิพงษ์	ภูสมมาตร	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ภาษาไทย	ไม่ผ่าน
2	นางสาว	ชญาพร	คำวงศ์พูล	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ภาษาไทย	ไม่ผ่าน
3	นางสาว	กิงกาญจน์	นนท์ช้าง	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ภาษาไทย	ไม่ผ่าน
4	นาย	อภิวิชญ์	ภาวุฒานนท์	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาอังกฤษ	ผ่าน
5	นางสาว	วรดา	ชื่นตา	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาอังกฤษ	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
6	นางสาว	ชาลิสสา	วิระยากรณ์	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาอังกฤษ	ผ่าน
7	นางสาว	ศิริณานันท์	ทุมทุมมา	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ผ่าน
8	นางสาว	ศรีบุญญาภัทร	พับเพลิง	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
9	นาย	อาทิตย์	สีตะมา	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ไม่ผ่าน
10	พระ	มหาสมบุรณ์	พรมชาติ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
11	นาย	อภิเชษฐ์	ศรีงามเมือง	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ไม่ผ่าน
12	นางสาว	นุชิตา	ทวีโคตร	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ไม่ผ่าน
13	นาย	ศรวุฒิ	ไล่เลิศ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ไม่ผ่าน
14	นางสาว	สราสี	สวัสดิ์ผล	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ไม่ผ่าน
15	นาย	ปกรณ์ภักษ์	ปะกิลาคะ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ไม่ผ่าน
16	นางสาว	ปญุชิตา	สอนวงศ์	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
17	นางสาว	ณัฐวดี	ศิลาโชติ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ภาษาอังกฤษ	ไม่ผ่าน
18	พระ	มหาเอกรัฐ	นวะพิณ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	สังคมศึกษา ศาสนาฯ	ไม่ผ่าน
19	นางสาว	กนกเนตร	ตินะโส	คณะศึกษาศาสตร์	การศึกษาปฐมวัย	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
20	นางสาว	ธิติยา	ฤทธิหาญ	คณะศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
21	นางสาว	พรรณนิษฐา	เดชโฮม	คณะศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
22	นาย	เอกนิต	มงคลเสริม	คณะศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
23	นางสาว	ธัญลักษณ์	สุขวิวัฒนกุล	คณะศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์ฯ	ผ่าน
24	นางสาว	พรธีรา	สุขเสริม	คณะศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์ฯ	ผ่าน
25	นางสาว	ภัทรพร	บุญยิ่ง	คณะศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์ฯ	ผ่าน
26	นาย	นิคม	ริมสระ	คณะศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
27	นางสาว	อารียา	วงศ์สวัสดิ์	คณะศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์ฯ	ผ่าน
28	นาย	สรอัทม์	เทียมวงศ์	คณะศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
29	นางสาว	นิรมล	นীরเสน	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
30	นางสาว	ทิพย์สุดา	คนไฉ	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
31	นางสาว	เนตรฤทัย	ภูมิเขตร	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
32	นาย	ไตรภพ	บุญเลิศ	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
33	นางสาว	ภัทริยา	โพธิษา	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
34	นาย	วัชร	บุญเฮียง	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
35	นางสาว	วริษา	ศกุนตนาต	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
36	นาย	อัครา	สงวนวัฒนกุล	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
37	นางสาว	พินธกาญจน์	พัวแพง	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
38	นาย	สุทศ	บุรณ์เจริญ	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
39	นาย	ธนกร	ฤทธิ์จ้านงค์	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
40	นางสาว	พฤกษา	รุ่งโชติ	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
41	นาย	ทศพล	ทองอร่าม	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
42	นางสาว	พรทิพย์	อ่อนประทุม	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
43	นางสาว	ปพิชญา	พิมพ์จันทร์	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
44	นางสาว	นริศรา	ภูณลง	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
45	นางสาว	ขวัญอิสรา	ปัตทุม	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
46	นางสาว	ชนาธาร	ชุมทอง	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
47	นางสาว	กมลวรรณ	ทองแดง	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
48	นางสาว	กมลชนก	พุ่มธิดาทรัพย์	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
49	นางสาว	ชนากานต์	แก้วศรีโท	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
50	นางสาว	ทักษิญา	จรบรมย์	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
51	นางสาว	ชยากร	ก้อนคำใหญ่	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
52	นางสาว	อรพรรณ	อัญหะโส	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
53	นางสาว	คัตติณางค์	ชอบใจกลาง	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
54	นาย	คมกริช	ทองบัวรุ่ง	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
55	นาย	ณัธธัทธิพนินทร	อัญญากรรจักร	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
56	นางสาว	ศุภลักษณ์	ศุภมงคลกุล	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
57	นางสาว	ปิ่นวงศ์	วงศ์ธิเบศร์	คณะศึกษาศาสตร์	จิตวิทยา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
58	นาย	ธีรุตม์	กวิณปนิธาน	คณะศึกษาศาสตร์	จิตวิทยา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
59	นาง	เกศรินทร์	ชัยอิทธิเดช	คณะศึกษาศาสตร์	จิตวิทยา	ไม่ผ่าน
60	พระ	อดิศร	วิโรจน์รัตน์	คณะศึกษาศาสตร์	จิตวิทยา	ไม่ผ่าน
61	นาย	จรัญชัย	โตมร	คณะศึกษาศาสตร์	จิตวิทยา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
62	นาย	กมลასน์	โมรา	คณะศึกษาศาสตร์	วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
63	นาย	ก่อเกียรติ	ทรัพย์คำจันทร์	คณะศึกษาศาสตร์	วิจัยและประเมินผลฯ	ไม่ผ่าน
64	นางสาว	มณีนรัตน์	บัวสาย	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
65	นาย	ปริญญา	โยปัดทุม	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
66	นางสาว	วิภาภรณ์	เกิดสิน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
67	นางสาว	บุศราคม	คำปลิว	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
68	นาย	กิตติคุณ	แสนพิมล	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
69	นางสาว	วศินี	สีหากุล	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
70	นางสาว	รติมา	จันทะอุ่มเมา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
71	นาย	จิระพน	วงศ์แดง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
72	นางสาว	ชลวรรณ	ศรีธรร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
73	นาย	สันติ	ดวงสา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
74	นางสาว	ธีร์จุฑา	อันอาน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
75	นาย	ชัยกาญจน์	หลอมประโคน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
76	นางสาว	ปรียาวดี	ระดาฤทธิ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
77	นาง	สุภาพร	จัดศรี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
78	นางสาว	รัตนาพร	คันธธร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
79	นางสาว	กุลณัฐ	พรมจันทร์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
80	นางสาว	จารุวรรณ	จำปารัตน์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
81	นางสาว	แพรวพรรณ	จันทร์แก้ว	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
82	นางสาว	ศิรินิญา	เอี่ยมวัน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
83	นาย	คณพศ	ยศพล	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
84	นางสาว	ชนิษฐา	เสนาพร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
85	นางสาว	ธนัญญา	สุหา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
86	นางสาว	จิราพร	พรมหลวง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
87	นางสาว	วีรยา	ปะนะนาทัง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
88	นางสาว	กานต์ญาณิศา	สุนทร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
89	นางสาว	อรนุช	เจริญสุรทรัพย์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
90	นางสาว	นริศรา	จันทะคัต	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
91	นาย	ณัฐวุฒิ	รุ่งวิสัย	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
92	นาย	ทวี	ทนาย	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
93	นาย	พชระ	สีวิชัย	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
94	นางสาว	อรทัย	แสนบุญศิริ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
95	นาย	พันธ์ชิต	ชินบุตร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
96	นางสาว	จิราวดี	เงินหมั่น	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
97	นาย	อรรคพร	ชติยวงค์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
98	นางสาว	กิตติยา	สุดบนิด	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
99	นาย	เนติพงษ์	มาตนาเรียง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
100	นางสาว	นันทาพร	นกเพชร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
101	นาย	สรายุทธ	อินทะศรี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
102	นางสาว	อัจฉรา	สารผล	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
103	นาย	ธนพล	คำมูล	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
104	นางสาว	พัชรี	สอแอง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
105	นางสาว	ลลิตญา	ปุนิทะ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
106	นาย	เดชาวิฑูร์	สายทะโชติ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
107	นาย	วันชาติ	ประจันสี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
108	นาย	ธิติสรรค์	บุชาทิพย์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
109	นางสาว	อภิญา	นามิสา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
110	นาย	ภูวติท	จันทรา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
111	นางสาว	เพชรภรณ์	ศรีธธาคลัง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
112	นางสาว	จิราวรรณ	วัดตรง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
113	นาย	ทศพล	ธรรมวงค์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
114	นางสาว	ภูสุดา	สุริย์รัตน์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
115	นางสาว	ศศิณา	วิชาชัย	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
116	นางสาว	อรอนงค์	ศิริโสม	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
117	นางสาว	ภัทรารัตน์	อนุภาค	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
118	นางสาว	มยุรี	คำสิงห์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
119	นาย	ปรเมษฐ์	ดีจรัส	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
120	นางสาว	วชิราภรณ์	อัปมะมะโท	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
121	นางสาว	กนิษฐาภรณ์	สนุ่นไพบุลย์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
122	นาย	ธนวัฒน์	ประมาคะเต	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
123	นางสาว	ระวินท์วิภา	เภาวาลี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
124	นาย	วสวัตดี	ประเสริฐวรรณกิจ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
125	นางสาว	เบญจมาศ	ประทุมทอง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
126	นางสาว	ปณิชา	อันอาสา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
127	นาย	สุเมธ	ประภาสโนบล	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
128	นาย	วชิรวิชัย	ทนะนวนรัมย์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
129	นางสาว	อัญชลีพร	ชมภูเพชร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
130	นาย	สุรติ	ภารไสว	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
131	นางสาว	ฐิติพร	ทองหล่อ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
132	นางสาว	นิตาชล	โคตรอุฉิน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
133	นางสาว	กัญญามาศ	หาดแมน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
134	นางสาว	กฤติยา	สิงห์ป่อง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
135	นางสาว	จรรยา	พันกินรี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
136	นาย	ดิณฑ์	จรรยาภิษ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
137	นางสาว	เกศินี	ยิ่งเลิศ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
138	นางสาว	สุวรรณมา	กล้าหาญ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
139	นาย	จิรายุส	จรรยาแสง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
140	นางสาว	อริสรา	ผลเรือง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
141	นางสาว	สุนันทรา	ศรีทอง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
142	นางสาว	นภาพร	ข้าคมเขต	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
143	นางสาว	นิตยา	หาวิเชียร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
144	นางสาว	จุลดา	ทาแก้ว	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
145	นาย	บดีดล	สาเสน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
146	นางสาว	จิรนนท์	ตั้งมั่น	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
147	นาย	อัศนี	ศรีคำ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
148	นางสาว	ฐิติวรดา	เมย์โรสง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
149	นางสาว	จิราวรรณ	ทักษุม	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
150	นางสาว	อุมาภรณ์	พลยะพันธ์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
151	นางสาว	รุ่งระวี	พุดสีเสน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
152	นาย	กิตติโชติ	โป๊ะโรสง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
153	นาย	บุรณสิน	แสนโฆเมฆ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
154	นางสาว	กาญจนาพร	นะตะ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
155	นาย	ธนวรรธก์	ภูสมนึก	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
156	นาย	ไวยวิทย์	ปลุกขาลี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
157	นางสาว	ณัฐกานต์	แดนแก้ว	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
158	นาย	ปฐมพงศ์	อินทวงศรี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
159	นาย	สุวิษา	โสรัส	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
160	นาย	วชิระ	ขาวกระจ่าง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
161	นางสาว	ผกาดี	แนวเงินดี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
162	นาย	ธนธิป	สายวิเศษ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
163	นาย	ธีรสิทธิ์	สร้อยสวัสดิ์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
164	นาย	ราเชนทร์	สอนชัย	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
165	นางสาว	จิราพัชร	จิตรักษา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
166	นาย	เอกพันธ์	มุขภักดี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
167	นางสาว	ธิดาพร	พันประสงค์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
168	นางสาว	กาญจนา	ดวงใจดี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
169	นางสาว	จุรีรัตน์	ใจเรือง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
170	นาย	จิรัฐติกร	ศรีชื่น	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
171	นางสาว	ศรีสุดาพร	สอนคำจันทร์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
172	นาย	ธนวัตร	ศรีภา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
173	นางสาว	นันทิญา	เวสา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
174	นางสาว	จิตตินันท์	นัยเนตร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
175	นางสาว	ณัฐสุดา	แก้วประเสริฐ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
176	นาย	ธนกฤต	สารมาคม	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
177	นางสาว	นัฐนิชา	ภูแล่นกี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
178	นางสาว	นริศรา	ทางดี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
179	นางสาว	ศิริวรรณ	เพชรแปลง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
180	นางสาว	กนกอร	สินชัย	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
181	นางสาว	สาวิตรี	ศรีวิเศษ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
182	นางสาว	ภัทริดา	กิตติศัพท์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
183	นางสาว	ธันธิชา	สงครามสี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
184	นาย	ชานนทร์	นระแสน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
185	นางสาว	มณฑิรา	โพธิ์แสง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
186	นางสาว	เบญจมาภรณ์	อุดสัย	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
187	นาง	ศุภสุดรา	หารวงษา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
188	นาย	วีระพล	ทีน้ำคำ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
189	นางสาว	ปทุมพร	นามวิษา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
190	นางสาว	ปรัชญาภรณ์	มีแก้ว	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
191	นาย	นัตพงษ์	มุงดี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
192	นาย	ธนวัฒน์	เที่ยงดี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
193	นางสาว	จิราพร	จั่นคง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
194	นาย	ศักดิ์สิทธิ์	กุดแกลง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
195	นางสาว	สายไหม	ไชยวิเชียร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
196	นางสาว	ทิพย์สุนนท์	วณิชย์รุ่งเรือง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
197	นาย	ธนากร	พิศงาม	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
198	นางสาว	ธีรารวรรณ	ฉายสุริยะ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
199	นางสาว	กนกอร	บำรุงไร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
200	นาย	ปิยะวัฒน์	พิมพ์ประสงค์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
201	นางสาว	ณิชภัทร	หวานจิตร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
202	นาย	พีรพล	ลุนจันทา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
203	นางสาว	พิมพ์ชนก	ศรีสุทธิ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
204	นาย	ธรรมรัตน์	สาวิตร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
205	นาย	บัญชา	สระแก้ว	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
206	นางสาว	กานต์รวี	สารเสวก	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
207	นางสาว	ฐิติมาภรณ์	ธรรมวิเศษ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
208	นางสาว	สุทธิดา	ทิพย์เนตร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
209	นางสาว	ชัชชญา	โยธพันธ์ุ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
210	นาย	เนติพงษ์	วงษ์ไกร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
211	นาย	คมปัญญา	คำภีระมี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
212	นาย	กันตภณ	ธรรมาจารุศิลป์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
213	นาย	บัณฑิตย์	สิทธิคุณ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
214	นางสาว	จุชามาศ	พรหมดา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
215	นาย	ปฏิพล	สังสีแก้ว	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
216	นางสาว	จุชวารวรรณ	พันธุ์กุล	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
217	นาย	จักรกฤษณ์	หนาแน่น	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
218	นางสาว	อารีรัตน์	ศิริภักดี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
219	นาย	กฤษฎา	ไชยศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
220	นางสาว	ณัฐรามาณี	สีหาเสน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
221	นางสาว	สุชาวดี	โพชัยศรี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
222	นางสาว	ชลธิชา	จันทร์หล้า	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
223	นาย	ปรีชา	วรสาร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
224	นางสาว	ณัฐราพัชร์	บรรจมาตย์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
225	นาย	กฤตวิทย์	ขันแข็ง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
226	นางสาว	นิธน์ชนัน	วรมานุสสัย	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
227	นางสาว	เสาวลักษณ์	นามสำโรง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
228	นางสาว	สุตารัตน์	โสสอน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
229	นางสาว	ปริศนา	ออาจวงษ์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
230	นาย	ชัยศิริ	แหลมไธสง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
231	นางสาว	พจนีย์	กัญญาเลิศ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
232	นางสาว	ฐาปณี	ศรีจันทร์บุญ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
233	นางสาว	จวีร์รัตน์	ใจเรือง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
234	นางสาว	วชิรญา	ถิรศิลาเวทย์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
235	นาย	ชาติชาย	พรณะ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
236	นางสาว	อุบลวรรณ	บัวชาญ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
237	นาย	ศุภชาติ	จันทิก	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
238	นาย	ภัทรพล	ปาปะเก	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
239	นาย	นัทพงศ์	สารีมูล	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
240	นาย	มนัสชัย	สีเสด	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
241	นางสาว	อรสา	ครองยุติ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
242	นางสาว	ธนพร	พลโยธา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
243	นางสาว	ฤทัยรัตน์	วิเศษ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
244	นางสาว	พรพิมล	คงเจริญสุข	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
245	นาย	ธีรพงษ์	ชานา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
246	นางสาว	ชนกพร	ภูะศรี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
247	นาง	มิญชกาญจน์	ลาญาติ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
248	นางสาว	ศิรดา	ขันโพธิ์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
249	นางสาว	จารุดา	สุขสงวน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
250	นาย	อัครวิษณุ	ไชยสัจ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
251	นาย	จตุพล	สุริยา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
252	นาย	วรรณเฉลิม	สุวรรณไตรย์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
253	นาย	ฉัตรมงคล	พันโนฤทธิ์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
254	นาย	กิตติพงศ์	พิมสาร	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
255	นางสาว	ยุภาวรรณ	กอกแก้ว	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
256	นางสาว	วิภาภรณ์	อิน้อง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
257	นางสาว	เกษกมล	เทพมณี	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
258	นาย	วิรุณทอง	พรมพัทธ์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน



ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
259	นางสาว	รัตตินันท์	อัศววัฒน์วรกุล	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
260	นาย	วัฒนชัย	สุนาอาจ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
261	นางสาว	สุราสินี	สุทธิประภา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
262	นางสาว	ภรณ์จิรา	วิชาชัย	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
263	นาย	พีระพงษ์	มณีวงษ์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
264	นางสาว	เสาวภา	จันทพันธ์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
265	นางสาว	ปภาวิไล	นามนัย	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
266	นางสาว	เพชรรัตน์	มาตรา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
267	นางสาว	แก้วตา	โตหนึ่ง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
268	นางสาว	ศราวิณ	ชุมไธสง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
269	นาง	ปิยะธิดา	แก้วคำแสน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
270	นาย	นุพล	วงศ์วิเศษ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
271	นาย	ณัฐพล	แสงภารา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
272	นางสาว	อัจฉรา	พวงเกตุ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
273	นางสาว	กัณฑ์นิษฐ์	มติกมล	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
274	นางสาว	อลิสรา	พลพันธ์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
275	นางสาว	เยาวพา	อินวงษ์	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
276	นางสาว	ณัฐตมา	วรรณทอง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
277	นาย	ชินกร	หมื่นไธสง	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
278	นางสาว	ธนภรณ์	ราชรองเมือง	คณะการบัญชี	บัญชีมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
279	นางสาว	มนสิชา	กระพันธ์เขียว	คณะการบัญชี	บัญชีมหาบัณฑิต	ผ่าน
280	นางสาว	วรางคณา	ลายประจักษ์	คณะการบัญชี	บัญชีมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
281	นางสาว	ธมลวรรณ	พูลเจริญ	คณะการบัญชี	บัญชีมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
282	นางสาว	ศิวาพร	ศรีลาศักดิ์	คณะการบัญชี	บัญชีมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
283	นางสาว	กนกวรรณ	วามะพันธ์	คณะการบัญชี	บัญชีมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
284	นางสาว	ปิยะพร	ประเสริฐสังข์	คณะการบัญชี	นวัตกรรมการจัดการการตลาดฯ	ไม่ผ่าน
285	นาย	วรวิทย์	อินทร์พันธ์	คณะการบัญชี	นวัตกรรมการจัดการการตลาดฯ	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
286	นาย	อินทัช ภัคติวชิระกุล	ณ พัทลุง	คณะการบัญชี	นวัตกรรมการจัดการการตลาดฯ	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
287	นางสาว	ทิพอาภา	ซาเหลา	คณะการบัญชี	การจัดการเชิงกลยุทธ์	ไม่ผ่าน
288	นาย	ภูมิจักริน	สมบูรณ์กิต	คณะการบัญชี	การจัดการเชิงกลยุทธ์	ไม่ผ่าน
289	นาย	ราเชนทร์	อุดมวรรณ	คณะการบัญชี	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	ไม่ผ่าน
290	นาย	กษิตติศ	แดงหมื่นไวย	คณะการบัญชี	ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ	ไม่ผ่าน
291	นางสาว	จิตยา	ศรีพันธุบุตร	คณะการบัญชี	บริหารธุรกิจและนวัตกรรมการดิจิทัล	ไม่ผ่าน
292	นาย	ธนากร	จันทะดวง	คณะศิลปกรรมศาสตร์	การวิจัยและสร้างสรรค์ฯ	ไม่ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
293	นาย	คมกฤษ	ไวยธนท์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	ทัศนศิลป์	ไม่ผ่าน
294	นาย	ปรเมศวร์	สินพรม	คณะศิลปกรรมศาสตร์	ทัศนศิลป์	ไม่ผ่าน
295	นางสาว	กานต์มณี	แก้วลือ	คณะการท่องเที่ยวฯ	การจัดการการท่องเที่ยวฯ	ไม่ผ่าน
296	นางสาว	มัลลิกา	แพนบุตร	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
297	พระ	พงษ์ถาวร	ดวงแก้ว	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
298	นาย	ปุระเชษฐ์	พณะชัย	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
299	นาย	กิตติภูมิ	ทะสา	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
300	นาย	สุทิน	อรรคชาติสี	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
301	พระ	อภิเดช	ทิวเรือง	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
302	นางสาว	กัญญารัตน์	เมืองคำพันธ์	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	นโยบายสาธารณะ	ไม่ผ่าน
303	นางสาว	วริศรา	กิจเกวียน	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	นโยบายสาธารณะ	ไม่ผ่าน
304	นางสาว	กันยารัตน์	แสนทรศิลป์	คณะวิทยาศาสตร์	เคมี	ไม่ผ่าน
305	นาย	จิรภัทร	ตักโพธิ์	คณะวิทยาศาสตร์	เคมี	ผ่าน
306	นางสาว	อาริยา	ช่วงชัย	คณะวิทยาศาสตร์	เคมี	ไม่ผ่าน
307	นาย	จักรภพ	นรสาร	คณะวิทยาศาสตร์	เคมี	ไม่ผ่าน
308	นางสาว	พัชรา	รัตพลแสน	คณะวิทยาศาสตร์	เคมี	ไม่ผ่าน
309	นางสาว	กวินทิพย์	เกียะขุนทด	คณะวิทยาศาสตร์	ชีววิทยา	ไม่ผ่าน
310	นางสาว	อัญชลี	ภูธรรัตน์	คณะวิทยาศาสตร์	ชีววิทยา	ไม่ผ่าน
311	นางสาว	กชพร	ชินรัตน์	คณะวิทยาศาสตร์	ฟิสิกส์	ไม่ผ่าน
312	นาย	พิชาญ	พรมจักร	คณะวิทยาศาสตร์	ฟิสิกส์	ผ่าน
313	นาย	กฤตภัทร์	ใจเอื้อ	คณะวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์ศึกษา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
314	นาย	ชิษณุพงศ์	สุจิตตกุล	คณะวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์ศึกษา	ไม่ผ่าน
315	นาย	นิทัศน์	คงวิชา	คณะวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์ศึกษา	ไม่ผ่าน
316	นาย	ทินกร	อังคะฮาด	คณะวิทยาศาสตร์	พลังงาน	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
317	นางสาว	วิลาสินี	กองรัมย์	คณะเทคโนโลยี	เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ	ไม่ผ่าน
318	นาย	สันติชัย	มันยืน	คณะเทคโนโลยี	เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ	ไม่ผ่าน
319	นางสาว	สุทธิดา	วรไธสง	คณะเทคโนโลยี	เกษตรศาสตร์	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
320	นาย	จักรรัตน์	ปุยเงิน	คณะเทคโนโลยี	เกษตรศาสตร์	ไม่ผ่าน
321	นาย	นรินทร์	เทพนวล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล	ไม่ผ่าน
322	นาย	ชาญวุฒิ	ศรีสวัสดิ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมโยธา	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
323	นาย	จิรศักดิ์	ชุตินันท์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมโยธา	ไม่ผ่าน
324	นาย	วรัตน์	ภักดีธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	ไม่ผ่าน
325	นางสาว	ธัญญรัตน์	จันทร์ห้าว	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
326	นางสาว	วิภารัตน์	หนูปัทยา	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	การวางผังชุมชนเมืองฯ	ไม่ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
327	นาย	หรรษธร	นรินทร์รัมย์	คณะวิทยาการสารสนเทศ	วิทยาการคอมพิวเตอร์	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
328	นาย	รวี	ภูบุญมี	คณะวิทยาการสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
329	นาย	เทวินทร์	ธรรมมา	คณะวิทยาการสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ผ่าน
330	นาย	พงศกร	ปะกิระนัง	คณะวิทยาการสารสนเทศ	สื่อณฤมิต	ไม่ผ่าน
331	นางสาว	จริญญา	คนคง	คณะวิทยาการสารสนเทศ	สื่อณฤมิต	ผ่าน
332	นางสาว	สุมินตรา	คณากรณ์	สถาบันวิจัยวลัยรุกชเวช	ความหลากหลายทางชีวภาพ	ไม่ผ่าน
333	นาย	กฤษณพงศ์	พันทนนท์	สถาบันวิจัยวลัยรุกชเวช	ความหลากหลายทางชีวภาพ	ผ่าน
334	นาย	อุสมาน	ภูเกศพิมพ์	คณะเภสัชศาสตร์	สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
335	นางสาว	เนาวรัตน์	ชูรัชฎีศรีกุล	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมปฐมภูมิ	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
336	นาย	พลธรา	วิชากุล	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมปฐมภูมิ	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
337	นาง	กัลยภัทร	โหมงาม	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมปฐมภูมิ	ไม่ผ่าน
338	นางสาว	วลัยพร	ลาตุลี	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมปฐมภูมิ	ไม่ผ่าน
339	นางสาว	มณีนยา	แสงไสว	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมปฐมภูมิ	ผ่าน
340	นางสาว	ทักษญา	แย้มสังจา	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมคลินิก	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
341	นาย	เอกพันธ์	วุฒิกักดี	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
342	นางสาว	วิภา	ลาดหนองขุน	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	ผ่าน
343	นางสาว	ฐานิต	อุ้นใจ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
344	นาย	สุรเดช	สมโรจน์รัตน์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
345	นางสาว	อภิญา	สุขเกษม	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
346	นางสาว	ลักขณา	สมสาร	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน(ขาดสอบ)
347	นาย	วานิตร	ผ่านจันทาร	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	ผ่าน
348	นางสาว	พัชรี	ธนูหงษ์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
349	นางสาว	อรวิราสร	ผ่องสว่างฉิริน	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
350	นาย	เจษฎากร	ปุระชะโก	คณะแพทยศาสตร์	เวชศาสตร์ชุมชน	ไม่ผ่าน

## ประกาศฯ รายชื่อ (เพิ่มเติม)

351	นางสาว	สุทธีวรรณ	วรรณการณ์กิต	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ผ่าน
352	นางสาว	วิภาวี	เปล่งชัย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ผ่าน
353	นางสาว	วรรณพร	พรมสาศิลป์	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ไม่ผ่าน
354	นางสาว	ชญาพันธ์	ระวิชัย	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
355	นางสาว	พูนศรี	สร้อยเสน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
356	นางสาว	ปานทิพย์	บุญแสน	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
357	นางสาว	ชญญา	ไวชนะ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
358	นาย	ศิริชัย	ศิริชัยปัญญา	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
359	นางสาว	ชญาณิศ	สายบุญเลิศ	คณะศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
361	พระมหา	อภิชาติ	เย็นใจ	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
362	พระ	อธิพล	ไพรัตน์	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
363	นาย	ก่อเกียรติ	พูลเพิ่ม	คณะการท่องเที่ยวฯ	การท่องเที่ยวและการโรงแรม	ไม่ผ่าน

นิสิตที่จะหมดระยะเวลาศึกษา

601	นางสาว	อัจฉราพร	สิงห์เจริญกิจ	คณะศึกษาศาสตร์	จิตวิทยา	ไม่ผ่าน
-----	--------	----------	---------------	----------------	----------	---------

#### หมายเหตุ

เกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 50 ขึ้นไป

เกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 60 ขึ้นไป

เกณฑ์ผ่านแรกเข้าการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 30 ขึ้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถเข้าระบบตรวจสอบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

<<https://grad.msu.ac.th/english-result/login.html>> ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู)

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย